

วันที่ 15 ธันวาคม 2560

เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ในบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในหลักทรัพย์บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ในบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“TSE”) โดยการจำหน่ายหุ้นจำนวนไม่เกิน 181.75 ล้านหุ้น คิดเป็น 10.01% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TSE ซึ่งการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 27.89 ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทและ TSE ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้บริษัทมีรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทได้มีมติเพิ่มทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนจากการแปลงหนี้เป็นทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 0.03 และเมื่อรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 27.92 ยังคงทำให้รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ประเภทที่ 2 ดังนั้นในการเข้าทำรายการบริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยแพร่ข้อมูลตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ

(2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นได้รับทราบภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ TSE ดังกล่าว ถือเป็นกรเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก เป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับ นางสาวแคทลีน มาลินนท์ ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท และเมื่อคำนวณขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือมากกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาให้บริษัทจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ในบริษัท TSE ให้แก่ นางสาวแคทลีน มาลินนท์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป โดยรายละเอียดการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ในบริษัท TSE ปรากฏตามสารสนเทศที่ส่งมาด้วย

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 มีมติเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขายหุ้นสามัญใน TSE ดังนี้

1. มีมติแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้
2. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร M 2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
3. มีมติอนุมัติให้วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)

4. มีมติกำหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24/2560)
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ในบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
(มหาชน)
- วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)